

Tân Dân, ngày 18 tháng 11 năm 2023

Số: /BC-UBND

BÁO CÁO

**Kết quả công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng năm 2023;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN.

1. Về công tác dân tộc.

Xã Tân Dân là xã có địa bàn rộng với diện tích là 1.010 ha, dân số khoảng 16010 nghìn dân phân bố tại 7 thôn.

Hiện trong toàn xã có 25 người là người dân tộc thiểu số, trong đó: có các dân tộc Mường, dân tộc Tày, dân tộc Nùng...là chủ yếu hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn xã Tân Dân. Nhìn chung, các dân tộc sống hoà thuận, chưa từng xảy ra tranh chấp, cãi vã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thôn, xóm có liên quan đến vấn đề sắc tộc.

2. Tình hình các tôn giáo, tín ngưỡng.

Công tác tôn giáo, tín ngưỡng trong năm qua được Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đặc biệt quan tâm, tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện tốt các phong trào của địa phương và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, hoạt động tôn giáo của xã ổn định, chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo đều an tâm tu hành, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của địa phương.

Nhìn chung các cơ sở thờ tự đều thực hiện theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành lễ được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo tình hình ANTT, chương trình hành lễ hàng năm đều có xin phép địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong xã chỉ có một tổ chức tôn giáo duy nhất là đạo phật. Hiện toàn xã có 04 ngôi chùa nằm ở 4 thôn gồm: Chùa Giới Am tọa lạc tại thôn Thọ Bình; chùa Tổng Bình Dân tọa lạc tại thôn Bình Dân; chùa Long Hoa tọa lạc tại thôn An Dân. Chùa Dương Trạch tọa lạc tại thôn Dương Trạch. Đây đều là những ngôi chùa cổ, có từ lâu đời, trải qua biến cố của chiến tranh và thời gian nay đã được nhân dân trong làng khôi phục, tu sửa lại. Các chùa đều có sư trụ trì với trên 600 tín đồ phật

tử ở các chùa. Chùa tổ chức cúng tuần rằm, mồng một, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và tình hình ANTT, vệ sinh ATTP, tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Ngoài 4 ngôi chùa trên, trong xã còn có các nơi thờ tự như:

- Đền thờ Đức Thánh Đĩnh tọa lạc tại thôn Bình Dân, đền Bình Dân là nơi thờ Đạ tướng Đĩnh Kim Ngô - Thái úy là Đĩnh Anh Vũ Nhà Lý. Sau khi ngài mất, để tưởng nhớ công ơn của ngài nhân dân đã lập đền thờ. Đền được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013. Hàng năm vào ngày giỗ của cụ 13/8 (Âm lịch) nhân dân trong thôn làm lễ cúng để tưởng nhớ công ơn và kỷ của Đức thánh.

- Hệ thống đình làng: Đình Thọ Bình công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2009 (Thôn Thọ Bình), Đình Bình Dân (Thôn Bình Dân), Văn Chỉ Bình Dân tại Thôn Bình Dân được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1962. Đình An Dân được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2019(Thôn An Dân), Đình Dương Trạch công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2023 (Thôn Dương Trạch). Các đình đều thờ thành hoàng làng, Chử Đồng Tử Tiên Dung và Nhị vị phu nhân.

- Hệ thống miếu thờ :Miếu thờ (Thôn Dương Trạch, thôn Bãi Sậy 2)

Vào các ngày rằm, mồng một hàng tháng, nhân dân sắm lễ đến cúng bái, cầu mong sức khỏe, bình an, gia đình hòa thuận, ấm no.

Năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra tình hình đơn thư khiếu kiện liên quan đến tôn giáo, không xuất hiện đạo lạ, tà đạo. Ban tôn giáo xã luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không theo các đạo lạ, tà đạo gây mất đoàn kết, chia rẽ, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân. Tình hình ANTTXH luôn được giữ vững và ổn định.

Ngoài đạo phật thì hiện nay trong toàn xã có khoảng gần 20 người theo đạo công giáo, nhưng vì ở xã không có nhà thờ nên những người này đều phải đi sinh hoạt tôn giáo ở các địa phương lân cận.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo của cấp uỷ Đảng.

- Việc phổ biến, quán triệt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung đến đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở thông qua các cuộc họp quần dân chính lồng ghép, các cuộc họp chi bộ và tủ sách pháp luật ở địa phương. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, UBND xã, UBMTTQ xã đã quản lý, phối hợp, giám sát hướng dẫn để các cơ sở tín ngưỡng hoạt động đúng chính sách pháp luật tạo lên sự đoàn kết thống nhất và đồng thuận cao không để xảy ra sự việc gây mất ANTT, TTANXH liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

Ban chỉ đạo xã đã phối hợp với MTTQ và các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tôn giáo cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến các tín đồ tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc và tín đồ, đảm bảo mọi sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo đều tuân thủ theo pháp luật, đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, làm tròn nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, đồng thời cũng tạo sự gần gũi, hài hòa và tạo niềm tin cho các chức sắc, tín đồ với chính quyền địa phương, nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong năm qua, BCD công tác tôn giáo đã tập trung triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo như: Thông báo số 160-TB/TW của Ban bí thư về “chủ trương công tác đối với đạo tin lành”; kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư về “xây dựng cốt cán trong tôn giáo”; Thông báo kết luận số 148-TB/TW của Bộ Chính trị về “giải quyết về đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo”; Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng về “công tác tôn giáo”.

3. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND xã đã giao cho Phó chủ tịch phụ trách công tác tôn giáo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, 01 cán bộ công chức văn hóa UBND theo dõi, quản lý hoạt động của các cơ sở thờ tự, 01 công chức văn phòng, công chức Tài chính kế toán, công chức đại chính làm ủy viên. Mời chủ tịch MTTQ và đồng chí Trưởng công an xã tham gia, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hướng dẫn các chùa của các thôn, đền, miếu và các cơ sở thờ tự tư nhân trong xã xây dựng chương trình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong năm có văn bản báo cáo UBND xã.

4. Hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã.

Ngày 22/09/2022, UBND xã đã ra quyết định kiện toàn Ban tôn giáo xã gồm có 7 thành viên trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.

Duy trì họp, giao ban hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động trong quý, phân tích những mặt đã đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến tôn giáo trong thời gian tới.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, tín đồ tôn giáo nhân dịp lễ Phật đản.

Thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cử cán bộ phụ trách tôn giáo của xã và dưới cơ sở tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của tỉnh, của huyện về tôn giáo để bổ sung kiến thức, kỹ năng từ đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã các giải pháp để giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến tôn giáo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Về những kết quả đạt được.

Hoạt động của tôn giáo có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tiên bộ: mọi sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, phần lớn các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử tuân thủ pháp luật, pháp lệnh về tôn giáo, tín ngưỡng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với nhân dân trong xã hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, như các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời - đẹp đạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động tôn giáo đều diễn ra theo kế hoạch đã đăng ký với UBND xã. Các nhà tu hành có thái độ cởi mở, hòa nhã, đồng thuận và hợp tác với chính quyền, các ngành đoàn thể ở địa phương trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tôn giáo.

Mặc dù chỉ là công việc kiêm nhiệm nhưng Ban tôn giáo xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch... của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tôn giáo. Góp phần giữ vững ANTT, TTATXH của địa phương.

2. Những hạn chế và nguyên nhân.

- Một số bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến lĩnh vực tôn giáo; nên công tuyên truyền còn hạn chế.

- Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian về hoạt động của lĩnh vực tôn giáo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tôn giáo; nhất là Luật tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018.

Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán trong tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, chủ động ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng tôn giáo và dân chủ để xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đến tận người dân để kịp thời nắm bắt và thực hiện. Bên cạnh đó mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho cán bộ phụ trách công tác tôn giáo để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Có chính sách hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Tân Dân.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận HU;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN